



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๘๘๓

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา  
วิชาการ

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้เสนอ “ร่าง” ปฏิทินการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. TCAS รอบที่ ๕ การรับตรงอิสระ (แบบไม่มีการสอบ และแบบมีการสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ และ ๕ ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักร้อง) รองประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสรุปได้ว่า ตามที่มีนักเรียนและผู้ปกครองได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้นักเรียน ผู้ปกครอง และสื่อมวลชนได้ทราบ

ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง คือ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา และผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานของ สกอ. แต่หลักสูตรที่ สกอ. ให้ดำเนินการปรับปรุง คือ หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งขณะนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและส่งไปยัง สกอ. เพื่อพิจารณาแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต้องเน้นจุดเด่นของแต่ละหลักสูตร เช่น หลักสูตรตัวอย่างใด มีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร เป็นหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรแรก เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ร่าง” ปฏิทินการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักบริหารฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ